

## ตุ้มมโหฬารที่ร้อยเอ็ด! หลอกแต่งชุดชรก. ให้วัดอบรม โกงเงิน 1.7 ล้าน

นำเสนอเมื่อ : 22 มี.ค. 2558



แก๊ง 18 มงกุฎ หลอกชาวบ้าน อ้างสามารถให้ลูกหลานที่จบม.6 ถึงป.โท เข้าเป็นชรก.สังกัดพม. ได้เลย ทั้งยังหลอกแจกคณะอำเภอกวายเป็นเงิน 2.5 หมื่นให้จัดอบรม สุดเนียนหาชุดชรก.มาให้เหยื่อ 21 คนใส่ สุดท้ายแผนแตก พาเหยื่อหนีหาย หลังได้เงินไปถึง 1.7 ล้านบาท...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 มี.ค. พ.ต.อ.วิระวัฒน์ สระบัว ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด นำสํานวนการสอบสวนไปเสนอศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาออกหมายจับ นายเอกพงษ์ ศรีฮาด อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 บ้านโนนหนามแดง หมู่ 8 ต.ชีเหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ผู้ต้องหา คดีปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม ไปหลอกหลวงเอาเงินชาวบ้าน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ต่อมาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาแล้ว มีพยานหลักฐานพอเพียง จึงอนุมัติออกหมายจับนายเอกพงษ์ ศรีฮาด มาดำเนินคดีตามคำร้องของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองร้อยเอ็ด ต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา นายนพพร จันทรเสนา หัวหน้าสำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้โทษ จ.ร้อยเอ็ด ไปประสานงานกับดร.พระครูวิจิตร ปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสรีสมเด็จ (ธ.) ในฐานะเจ้าอาวาสวัดศรีรัตน (วัดป่าสีแก้ว) ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อจะนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษจำนวนหนึ่ง เข้ารับการอบรมพัฒนาจิตใจที่วัดศรีรัตน

อย่างไรก็ตาม เมื่อไปถึงที่วัด นายนพพรได้เห็นวัยรุ่นหญิงชายอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 30 ปี จำนวน 21 คน แต่งเครื่องแบบข้าราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กำลังพากันอบรมพัฒนาจิตใจอยู่ในวัดศรีรัตน จึงสอบถาม ดร.พระครูวิจิตร เจ้าอาวาส  
ทราบว่าจะว่างปลายเดือนก.พ.ที่ผานมา มีชายคนหนึ่งแต่งกายดี นำหนังสือของราชการ ลงนาม นายวรเชษฐ์  
เศรษฐพงศ์ มีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สำนักงานพัฒนาสังคม จ.ร้อยเอ็ด  
มาขอให้วัดศรีรัตน จัดอบรมพัฒนาจิตใจบุคคลที่จะเข้ารับราชการในสำนักงานพัฒนาสังคม จ.ร้อยเอ็ด จำนวน  
21คน ตั้งแต่วันที่ 1-29 มี.ค.นี้ โดยมีเงินงบประมาณจำนวน 25,000 บาท ถวายให้วัด  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาอบรม

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะพักในบริเวณวัด จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์  
กลับไปพักที่บ้าน โดยผู้จัดการฝึกอบรมจัดรถตู้จำนวน 2 คัน รับส่ง ปรากฏว่าเมื่อถึงวันอบรมพัฒนาจิตใจ  
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดได้พากันแต่งกายชุดขาวคล้ายผู้ปฏิบัติธรรม และช่วยกันพัฒนาวัด แต่เมื่อถึงวันจันทร์  
ผู้เข้าศึกษาอบรมทุกคนเปลี่ยนเป็นแต่งเครื่องแบบข้าราชการสี kaki ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม

หลังจากนายนพพรได้ทราบดังนั้น จึงไปสอบถามนายสุชาติ ต่ายทรัพย์ พัฒนาสังคม จ.ร้อยเอ็ด  
เกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้ที่จะมารับราชการในสวนราชการที่นายสุชาติรับผิดชอบ  
ปรากฏว่าหลังจากนายสุชาติรับฟังแล้ว จึงบอกนายนพพรไปว่า ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด  
ไม่มีการฝึกอบรมข้าราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม และการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการนั้น  
ในระดับจังหวัดไม่มีอำนาจ แต่เป็นอำนาจของกระทรวงพัฒนาสังคม โดยตรง

จากนั้นในวันต่อมา นายสุชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ จึงพากันไปที่วัดศรีรัตน ทำให้ทราบว่า  
ผู้ที่พากันมาเข้าศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจก่อนที่จะเข้ารับราชการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในสำนักงานพัฒนาสังคม  
จ.ร้อยเอ็ด มีจำนวน 21 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 11 คน อายุระหว่าง 18-30 ปี นั้น  
ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านโนนหนามแดง หมู่ 8 และ อีกหลายหมู่บ้านในต.ชีเหล็ก อ.ปทุมรัตต์

จากการสอบถาม ทราบว่า มีนายเอกพงษ์ ศรีชาติ อายุ 29 ปี พร้อม น.ส.อ้อย ซึ่งเป็นภรรยา  
และเพื่อนอีก 2-3 คน พากันไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องการให้ลูกเขาทำงานรับราชการได้ทันที  
ในสำนักงานพัฒนาสังคม จ.ร้อยเอ็ด โดยไม่ต้องมีการสอบ แต่ต้องผ่านการเข้าอบรมพัฒนาจิตใจที่วัดศรีรัตน  
เป็นเวลา 29 วัน โดยผู้ที่ต้องการ ต้องจ่ายเงินค่าบริการจัดการและการฝึกอบรมตามวุฒิคือ ผู้เรียนจบชั้น ม. 6 และ  
วุฒิ ปวช. เพื่อเป็นข้าราชการระดับ 1 จ่ายเงินคนละ 30,000 บาท ส่วนผู้มีวุฒิ ปวส. และ อนุปริญญา  
เพื่อเป็นข้าราชการระดับ 2 จ่ายเงินคนละ 80,000 บาท และผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อเป็นข้าราชการระดับ  
3 จ่ายเงินคนละ 120,000 บาท ซึ่งมีผู้ปกครองพ่อแม่ของวัยรุ่นจำนวน 21 คนดังกล่าว  
พากันจ่ายเงินให้แก่แกตมตุนเป็นเงินกว่า 1.7 ล้านบาท

หลังจากพัฒนาสังคม จ.ร้อยเอ็ด ทราบรายละเอียดแล้ว จึงมอบอำนาจให้ น.ส.กัญญาสุขชูญา พิลาก  
นิติกรประจำสำนักงานพัฒนาสังคม เขาแจ้งความกับ พ.ต.ท.สุริยา แสงอนตา พงส.ผนุ. สภ.เมืองร้อยเอ็ด  
เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 มี.ค.ที่ผานมา เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายเอกพงษ์ พร้อมด้วยน.ส.อ้อย และพวก  
ในขอหาปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม ไปหลอกลวงเอาเงินชาวบ้าน  
อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ด้าน พ.ต.อ.วีระวัฒน์ สระบัว ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด หลังจากได้ทราบเหตุจาก พ.ต.ท.สุริยา  
ในตอนบ่ายวันเดียวกัน จึงนำตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไปที่บ้านโนนหนามแดง หมู่ 8 ต.ชีเหล็ก อ.ปทุมรัตต์  
เพื่อสืบสวน ปรากฏว่าสอบปากคำผู้ปกครองที่ถูกแกตมตุนหลอกได้เพียง 3 ราย โดยบอกว่า ลูกยังไม่กลับมาบ้าน  
และทราบว่าแกตมตุนได้พาลูกและผู้เข้าศึกษาอบรมทั้งหมดออกจากวัดศรีรัตนไปตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.ที่ผานมา  
โดยไม่ทราบว่าพาไปที่ไหน อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนผู้ใหญ่วัยชราและกำหนด  
ปรากฏว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจน้อยมาก

ที่มาภาพและข่าวจาก [หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ](#) 22 มี.ค. 2558